



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

10 ธันวาคม 2564



## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#### สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 10 ธ.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4,193 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,160,780 ราย รักษาหายเพิ่ม 7,863 ราย รักษาหายสะสม 2,082,951 ราย ยังรักษาอยู่ 56,717 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 28 ราย เสียชีวิตสะสม 21,112 ราย ผู้รับวัคซีนแล้ว (ข้อมูล 9 ธ.ค.) 96,341,748 โดส สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 268,698,119 ราย เสียชีวิต 5,302,009 ราย รักษาหาย 241,703,090 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ โอมิครอนลามแล้ว 62 ประเทศ เดนมาร์กพบมากที่สุด 577 ราย WHO ชี้ผู้ติดเชื้อโควิดในแอฟริกาเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวหลังโอมิครอนระบาด **ยูเอ็น** เลขาธิการฯ กักตัวบุคลากรหลังใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด **สหรัฐฯ** รัฐเมน รัฐนิวยอร์ก ระดม จนท.กองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิสนับสนุนกำลังแพทย์และพยาบาลรับมือโควิดที่รุนแรงเพิ่มขึ้น ส่วนเมืองนิวยอร์กซิตี้ ขยายการใช้ข้อบังคับฉีดวัคซีนครอบคลุมภาคธุรกิจเอกชน ขณะที่ บ.Pf. เผยวัคซีนโดสกระตุ้นช่วยต้านสายพันธุ์โอมิครอน **อังกฤษ** ให้กลับมาสวมหน้ากาก มี COVID passport ที่สาธารณะ สกัดโอมิครอน **อิสราเอล** ยืดเวลากักตัวผู้ป่วยสายพันธุ์โอมิครอน **ออสเตรเลีย** รองนายกฯ ติดโควิดหลังเยือนอังกฤษ และพบผู้ติดเชื้อโอมิครอน โลก กลายเป็นศูนย์กลางเป็นแรกของโลก **จีน** อนุมัติใช้ยารักษาผู้ป่วยโควิด “โมโนโคลนอลแอนติบอดี” (Monoclonal Antibody) ในกรณีฉุกเฉิน **ลาว** เตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติฉีดวัคซีนครบโดสปีหน้า **ฝรั่งเศส** เจอโควิดระลอก 5 พบผู้ติดเชื้อวันเดียวทะลุ 6 หมื่นราย **อังกฤษ** รมว.สร. เผยอาจมีคนติดโอมิครอนแล้วนับหมื่น สิ้น ธ.ค. มีสิทธิ์ถึงล้าน

#### ประเด็นสำคัญ

##### 1.สายพันธุ์โอมิครอน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์)

- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม ยืนยันว่าไม่มีแนวคิดปิดประเทศหลังพบผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอน และมาตรการต่าง ๆ ยังเข้มงวดเหมือนเดิม

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, แนวหน้า, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ประชาชาติ, บ้านเมือง, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผู้จัดการ, mco, thailandplus, pptvhd36, thaigov, amarintv, thebangkokinsigh, nationtv, infoquest INN) ที่วิทูรย์

- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงข่าว ยืนยันชุดตรวจ ATK ที่ใช้อยู่สามารถตรวจพบได้ทุกสายพันธุ์ และวิธีการตรวจหาสายพันธุ์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถตรวจจับได้แม้มีการกลายพันธุ์เพิ่ม เผย ขณะนี้ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอนแล้ว 3 ราย รอผลตรวจอีก 1 ราย เบื้องต้นคาดเป็นโอมิครอน เป็นผู้เดินทางมาจากดีอาร์ คองโก ย้ำว่ายังไม่พบเคสที่เกิดขึ้นในประเทศ ซึ่งลักษณะการติดเชื้อที่ไม่รุนแรงร่วมกับการแพร่เชื้อที่เร็วของโอมิครอน อาจเป็นตัวช่วยให้โควิด 19 ยุติได้เร็วขึ้น

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (workpointtoday)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สร. กล่าวว่า ผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนที่เดินทางเข้าประเทศ ได้นำเข้าระบบรักษา พร้อมขยายผลสอบสวนโรคผู้ที่มีประวัติใกล้ชิดทุกคน ยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม จะติดตามต่อเนื่องจนครบระยะการพักตัวของโรค ยืนยันผู้เดินทางเข้าประเทศต้องมีหลักฐานการฉีดวัคซีนที่ไทยยอมรับครบถ้วน มีผลตรวจ RT-PCR เป็นลบก่อนขึ้นเครื่อง 72 ชั่วโมง และเมื่อมาถึงไทยต้องตรวจด้วย RT-PCR ซ้ำ หากผลเป็นลบจึงจะสามารถเดินทางต่อไปได้

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สายพันธุ์โอมิครอนแนวโน้มความรุนแรงของโรคน่าจะลดลง แต่ต้องดูสถานการณ์อีกระยะหนึ่ง เพื่อความไม่ประมาท ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, thailandplus)

- อธิบดีกรมควบคุมโรค นำคณะผู้บริหารต้อนรับผู้แทน WHO ประจำประเทศไทยคนใหม่ Dr. Jos Vandelaer พร้อมจับมือร่วมสู้โควิดกลายเป็นผู้ตัวใหม่ “Omicron” โดยเชื่อมั่นว่าไทยจะบรรลุเป้าหมายการครอบคลุมของวัคซีนโควิด 19 ได้ในปีนี้ พร้อมชูหลักสูตรพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนามจะช่วยเสริมศักยภาพในการสู้โรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำในอนาคตได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผยผลสำรวจอนามัยโพล ประเด็นความกังวลต่อสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 และพฤติกรรมป้องกันโรคของประชาชนระหว่าง 1-7 ธ.ค. พบ ส่วนใหญ่กังวลเล็กน้อยถึงปานกลางต่อการระบาด ส่วนเรื่องที่กังวลมากที่สุดคือร้อยละ 47 กังวลสายพันธุ์ใหม่โอมิครอน รองลงมาร้อยละ 10.5 กังวลต่อการเปิดเมือง และผ่อนคลายมาตรการอาจจะทำให้เกิดการระบาด และร้อยละ 9.7 กังวลประชาชนการ์ดตก ส่วนพฤติกรรมป้องกันโรค พบว่า ร้อยละ 94.4 สวมหน้ากากตลอดเวลา ร้อยละ 91.5 ล้างมือหลังสัมผัสสิ่งสกปรก และร้อยละ 80.26 เว้นระยะห่าง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv

- องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา ได้ขึ้นทะเบียน ยา “Evusheld” ของแอสตราเซนเนกา สำหรับการป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด 19 คาดมียาโดสแรกพร้อมใช้ในเร็ว ๆ นี้ พร้อมเร่งศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการป้องกันสายพันธุ์โอมิครอน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลีนิวส์

- จากกรณี สธ.แห่งรัฐควีนส์แลนด์ ยืนยันพบผู้ติดเชื้อโอมิครอนกลายเป็นผู้ 2 คน ด้านผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อและนักจุลชีววิทยา ม.ออสเตรเลีย ให้ความเห็นว่า เชื้อในตัวผู้ป่วยโดยพื้นฐานยังคงเป็นเชื้อโอมิครอนดั้งเดิม ไม่ใช่การกลายพันธุ์และสายพันธุ์ใหม่ แต่เป็นสายพันธุ์ย่อย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

- บ.ไฟเซอร์และไบออนเทค สหรัฐฯ แลกผลวิจัยภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น สามารถช่วยป้องกันสายพันธุ์โอมิครอน โดยการฉีดวัคซีน 2 โดส อาจไม่เพียงพออีกต่อไป

## 2. ปชช.วิจารณ์นายอนุทิน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ topnews

- หลังจากที่ รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวว่าย่าตระหนักที่พบผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อโอมิครอนเพิ่ม ถือว่าเป็นทางเชื้อ วัคซีนเรามีครบ พร้อมฉีดเข็ม 3 เข็ม 4 สำหรับคนที่จำเป็น โดยในโลกออนไลน์มีการแสดงความเห็นมากมาย ส่วนใหญ่ตั้งคำถามว่าการพูดแบบนี้เป็นการประมาทหรือไม่

## 3. เตรียมฉีดบูสเตอร์เข็ม 3 ให้ผู้ฉีด SV+AZ และ AZ 2 เข็ม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocuss, kapook)

- อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยผู้ฉีดวัคซีนสูตรไขว้ SV+AZ หรือ AZ 2 เข็ม เตรียมบูสเตอร์โดส เข็ม 3 หากฉีดครบตั้งแต่ ส.ค. เริ่มธ.ค. 64 หากฉีดครบ ก.ย. เริ่มม.ค. 65 ให้รอประกาศทางการอีกครั้ง

## 4. ฝุ่น PM2.5 ทำให้เสี่ยงติดเชื้อโควิดมากขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, กรมประชาสัมพันธ์, คมชัดลึก, กท.ธุรกิจ, TNN, mcot, js100, ch7

- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผยความสัมพันธ์ระหว่าง PM2.5 และโควิด 19 โดยพบว่า ในคนปกติ ฝุ่นจะทำให้เยื่อทางเดินหายใจอักเสบ เมื่อได้รับเชื้อโควิด 19 ทำให้มีโอกาสติดเชื้อมากขึ้น แนะนำว่า 1) ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิดก่อนออกจากบ้าน 2) สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น 3) ดูแลสุขภาพ 4) กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ เน้นผักผลไม้ 5) ทำความสะอาดบ้าน และอุปกรณ์ภายในบ้าน 6) ปิดช่องหรือรู ตามขอบประตูหน้าต่างในบ้าน 7) หลีกเลี่ยงกิจกรรม/ออกกำลังกายกลางแจ้ง ในวันที่ฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน 8) สวมหน้ากากและอุปกรณ์ที่จำเป็น 9) มีอาการผิดปกติระบบทางเดินหายใจ ให้รีบไปพบแพทย์ และ 10) ลดกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นโดยเฉพาะการเผา ร่วมปลูกต้นไม้ เพื่อช่วยดักฝุ่นละออง

## 5. ค่าตอบแทนพิเศษโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กท.ธุรกิจ

- นางนิลบล ไชยโกมล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รพ.อุดรธานี ยื่นหนังสือต่อนายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ ร้องเรียนผู้บริหาร รพ.อุดรธานี ยังไม่จ่ายเงินค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงานโควิด 19 ตั้งแต่ มี.ค.-ต.ค. 63 ซึ่งตามข้อตกลงพยาบาลและบุคลากร รพ.อุดรธานีจะได้รับ 1% ของเงินเดือน นอกจากนี้ จะมีเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ผู้ปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายเงินค่าเสี่ยงภัยในกลุ่ม pui โดยทั้ง 3 รายการนี้ ยังไม่ได้รับการเบิกจ่าย และน่าสังเกตว่าจากบุคลากรทั้งหมด 3,500 คน มีเพียง 600 คน ได้เงิน 3 รายการดังกล่าว ไม่ทราบว่าใช้เกณฑ์อะไรตัดสิน ทั้งนี้ นายสิระได้แจ้งประเด็นนี้ต่อ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รรมช.สธ. แล้ว</p> <p><b>6. กทม.เตรียมจัดเคาท์ดาวน์</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์มติชน</p> <p>- พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าฯ กทม. เผยว่า จะต้องมีการจัดงานให้แก่ประชาชนสังสรรค์ปีใหม่ตามโอกาส แต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานการป้องกันโควิด 19 เชื่อว่าในภาพรวมของประเทศ ทาง สธ. จะกำหนดมาตรการออกมา ซึ่ง กทม. มีประสบการณ์ในการจัดงานลอยกระทง ซึ่งเรียบร้อยดี ไม่มีคลัสเตอร์ ไม่มีการแพร่ระบาดของโควิด 19</p> <p><b>7. ปมปล่อยศพผู้ติดเชื้อโควิดให้ญาติ ไม่รอผลตรวจออก</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ข่าวสด, thaipbs</p> <p>- สสจ.เพชรบูรณ์ ชี้แจงประเด็น รพ.หนองไผ่ ปล่อยให้นำศพญาติติดเชื้อโควิดออกจากรพ. ไม่รอผลตรวจ พบเสี่ยงกว่า 200 คน ผลตรวจเบื้องต้นเป็นลบ ด้าน ผอ.รพ.หนองไผ่ ยอมรับผิด พร้อมชี้แจงว่า 3 ศ.ศ. ญาติพาผู้เสียชีวิตเข้ารับรักษาที่ รพ. ด้วยอาการเหนื่อยล้า มีไข้อ่อนเพลีย ถ่ายเหลว เนื่องจากน้ำตาลสูง และเป็นโรคเบาหวาน แพทย์ได้ตรวจหาเชื้อโควิด 19 แต่ไม่พบ จึงได้ให้เข้ารับกษาตัวที่ห้องผู้ป่วยรวม อาการโดยรวมดีขึ้นตามลำดับ กระทั่ง 6 ศ.ศ. ผู้ป่วยอาการทรุดหนัก หมดสติ ไม่มีสัญญาณชีพ จากปอดติดเชื้อ และเสียชีวิตในเวลาต่อมา แพทย์จึงได้ตรวจหาเชื้อโควิด 19 อีกครั้ง ผลพบติดเชื้อ ยืนยันว่าการเสียชีวิตไม่ใช่ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนอย่างแน่นอน แต่เป็นเพราะติดเชื้อโควิดและภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน</p>	
<p><b>มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.เดลินิวส์, ข่าวสด, ผจก.รายวัน 360 องศา</p> <p>- แฟนเพจเฟซบุ๊ก Chinese Embassy Bangkok โปสท่าภาพพร้อมข้อความว่า รัฐบาลจีนถวายวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 แสนโดส แต่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ส่งมาถึง กทม. โดยจนถึงขณะนี้ จีนได้ส่งมอบวัคซีนให้ไทยแล้วทั้งหมด 50.35 ล้านโดส</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.มติชนสุดสัปดาห์</p> <p>- นพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค รับมอบน้ำยาตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อโควิด 19 จำนวน 196 เทส รวมมูลค่า 147,000 บาท จากนายชุตินันท์ บัณฑิตวรชัย กรรมการผู้จัดการบริษัททางกอกไปโอไฮออนซ์ จำกัด เพื่อใช้ประโยชน์ในงานราชการและเพื่อการควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ผู้จัดการ</p> <p>- ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. เผย ขณะนี้ฉีดวัคซีนโควิดให้ นิสิต-นศ. ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศแล้ว 1,783,468 คน หรือกว่า 95% ถือว่าดำเนินการได้ครบถ้วน เหลือยังไม่ได้ฉีดเพียง 8 หมื่นคน</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์แนวหน้า, กท.ธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแบชฟิก, js100, Chiangmainews</p> <p>- จ.เชียงใหม่ ประกาศอีก 2 พื้นที่เสี่ยง คือ ร้าน Big C Market สาขาพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน และ 7-11 สาขาศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ หลังพบพนักงานติดเชื้อ ให้ผู้ที่มีประวัติเดินทางไปหรือสัมผัสพนักงานสังเกตอาการ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ)</p> <p>- นักเรียน รร.บ้านลาดวิทยา จ.เพชรบุรี ติดโควิด 19 แล้ว 8 ราย ผอ. สั่งปิดการเรียน-การสอนทันที</p>	
<p><b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>ระบบหลักประกันสุขภาพของไทย ช่วยทุกคนเข้าถึงการรักษาโควิด</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, thailandplus, thaigov)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. พร้อมด้วย นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กต. เปิดงานวันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล 2021: ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ลงทุนในระบบสุขภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน โดยมี นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. ร่วมงานด้วย โดยนายอนุทิน กล่าวว่า ในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 ระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทยแสดงให้เห็นว่า เป็นระบบหลักประกันสุขภาพสำหรับทุกคน ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการตรวจหาเชื้อ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โควิดทั้ง RT-PCR, ATK การรักษาพยาบาล และการรับวัคซีนป้องกันโรค ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เนื่องจากจะไม่มีใครปลอดภัยจนกว่าพวกเราทุกคนจะปลอดภัยทั้งหมด</p>	
<p><b>สมุนไพโรไทย</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thailandplus, thaigov, thejournalistclub</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ในฐานะรองประธานกรรมการนโยบายสมุนไพโรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความเห็น (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพโรแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 และบรรยายพิเศษ เรื่อง โอกาสและความท้าทาย “สมุนไพโรสร้างเศรษฐกิจ” ว่า ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด 19 แม้อุตสาหกรรมสมุนไพโรได้รับผลกระทบ แต่ปัจจุบันกลับขยายตัวอีกครั้ง โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีกระแสตอบรับที่ดี ทำให้มูลค่าการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพโรภายในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 4.56 หมื่นล้านบาท แนวโน้มการเติบโตของสมุนไพโรไทยในอนาคตยังมีโอกาสสูง เนื่องจากประชาชนนำไปใช้ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และใช้รักษาควบคู่กับการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยสมุนไพโรฟ้าทะลายโจโรเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมากในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ผ่านมา</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทบทวนและจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพโรแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566-2570 เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสริสมุนไพโรตลอดห่วงโซ่คุณค่าให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด</p>	-
<p><b>วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์กรมการแพทย์</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า 10 ธันวาคม ของทุกปีเป็น “วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ” โดยมีสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และ รพ.มะเร็งภูมิภาค 7 แห่งทั่วประเทศของกรมการแพทย์ เป็นหน่วยงานหลักที่ให้บริการด้านการตรวจ วินิจฉัย และรักษาโรคมะเร็ง</p> <p>- นพ.สกานต์ บุนนาค ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เชิญชวนคนไทยร่วมต้านภัยโรคมะเร็ง โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิต เช่น หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า และการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนสารก่อมะเร็ง ป้องกันหรือลดความเสี่ยงการได้รับสารก่อมะเร็งจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม หมั่นสังเกตอาการผิดปกติเรื้อรังของร่างกายจากสัญญาณเตือน 7 ประการ ได้แก่ ระบบขับถ่ายเปลี่ยนแปลง เป็นผลเรื้อรัง ร่างกายมีก้อนตุ่ม กลืนกินอาหารลำบาก ทวารทั้งหลายมีเลือดไหล ฝืดเปลี่ยนไป ไอและเสียงแหบเรื้อรัง จะช่วยให้รู้ตัวและสามารถพบแพทย์ได้เร็วส่งผลให้การรักษาได้ผลดี</p>	-
<p><b>ดูแลสุขภาพช่วงหน้าหนาว</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ผู้จัดการ, thailandplus, ChiangmaiNews</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ห่วงหน้าหนาว แนะนำประชาชนดูแลสุขภาพ ด้วยการดื่มน้ำอุ่นเป็นประจำเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นกับร่างกาย ควรดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว กินอาหารครบ 5 หมู่ เน้นอาหารที่ร้อนและปรุงสุกใหม่ ๆ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายเป็นประจำ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง</p>	-
<p><b>ลงพื้นที่ตรวจ รพ.เอกชน หลังถูกร้องเรียน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์มติชน, สยามรัฐ, thailandplus</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม สบส. ส่งเจ้าหน้าที่ ตรวจโรงพยาบาลเอกชน ย่านรามคำแหง หลังถูกร้องเรียนใบเสร็จค่ารักษาแอบพ่วงค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ พบว่า ค่าเวชภัณฑ์ที่เกินจากการใช้งานจริงเกิดจากญาติที่มาเฝ้าจะนำเวชภัณฑ์ใน ส่วนที่เหลือกลับไปใช้ แต่ญาติที่เป็นผู้ชำระเงินไม่ประสงค์ จึงแจ้งคืนเวชภัณฑ์ ซึ่งโรงพยาบาลจะมีการหักค่าใช้จ่าย และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง โดยได้ชี้แจงกับญาติผู้ป่วยเรียบร้อยแล้ว</p>	-
<p><b>ฝุ่น PM2.5</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, pptvhd36, infoquest, ejan, mcot, ch7)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แถลงการณ์เฝ้าระวังฝุ่น PM2.5 ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา พบบางพื้นที่ของภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กทม. และปริมณฑล เริ่มสูงขึ้นเกินเกณฑ์มาตรฐาน ล่าสุด มี 5 พื้นที่ ได้แก่ กทม. จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรปราการ จ.พิจิตร และ จ.พิษณุโลก มีแนวโน้มว่าตั้งแต่ 13 ธ.ค. จะมีแรงลมจากฝั่งทะเลจีนใต้ ทำให้</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สถานการณ์ฝุ่นพิษ และคาดการณ์ว่าฝุ่นจะเริ่มสูงขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายเดือนธันวาคม จากสภาพอากาศนิ่ง ลมสงบ ทำให้ฝุ่นสะสมเพิ่มขึ้น</p>	
<p><b>อย่าหลงเชื่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรักษามะเร็ง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (thailandplus)</p> <p>- นพ.วิฑิต สฤกษ์ชัยกุล รองเลขาธิการ ออย. เตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อ้างสรรพคุณเกินจริง ในการบรรเทาหรือรักษาโรคมะเร็งทางสื่อต่าง ๆ เนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตให้ผลิตภัณฑ์อาหารโฆษณาในเชิงบำบัด บรรเทาหรือรักษาโรค ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงภัยร้ายจากโรคมะเร็ง เนื่องในวัน “วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ” 10 ธันวาคมของทุกปี</p>	-
<p><b>เตือนดื่มคลายหนาวอันตรายถึงตาย</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, mcot, js100, newtv, 77kaoded, thebangkokinsight</p> <p>- นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สบยช. เตือนอันตรายจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อคลายหนาว เป็นความเชื่อที่ผิด การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้รู้สึกอบอุ่นขึ้นเพียงชั่วคราว หลอดเลือดฝอยใต้ผิวหนังจะขยายตัว จากนั้นร่างกายจะเริ่มระบายความร้อน และทำให้อุณหภูมิของร่างกายลดลง หากกลับไปและสวมเครื่องนุ่งห่มที่ให้ความอบอุ่นไม่เพียงพอ อาจเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตได้</p>	-
<p><b>แข่งขันเดินวิ่ง-การกุศล</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ, thailandplus, thaigov</p> <p>- มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ร่วมกับกองทัพเรือ แลกของขวัญจัดแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล “Run for Health, Run to Help 2022” ซึ่งถ้วยรางวัล “มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช” ณ หาดเตยงาม อำเภอนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ในวันที่ 16 มกราคม 2565 นี้ พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมวิ่งสร้างสุขภาพ นำเงินรายได้ สนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่งทั่วประเทศ</p>	-
<p><b>จับอดีต จนท.สธ. ทูจจริต</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, สยามรัฐ</p> <p>- กองบังคับการปราบปราม เข้าจับกุมนายอติพงศ์ อาทรบวรกิจ อายุ 46 ปี ตามหมายจับศาลอาญาคดีทูจจริตและประพฤติมิชอบ ที่หน้าบ้านพักแห่งหนึ่งย่านลาดกระบัง โดยผู้ต้องหาเป็นอดีตเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก ได้ทูจจริตการเก็บเงินค่าธรรมเนียมจากสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยไม่นำเงินดังกล่าวส่งกองคลัง อปท. ตามกฎหมาย และนำไปใช้จ่ายส่วนตัว ก่อนพบการทำความผิดในภายหลัง จึงมีการเข้าแจ้งความที่ สภ.เมืองระยอง และออกหมายจับ จากการสอบสวนนายอติพงศ์ยอมรับสารภาพว่ากระทำการทูจจริต</p>	-